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สมัยสามญั  สมัยที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2564 

วันพุธที ่ 12  พฤษภาคม  ๒๕64 

เวลา  09.0๐  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

....................................................................................... 

ผูมาประชมุ 

ลาํดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  

๒. นายสุชน  วาหะรักษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสุชน  วาหะรักษ  

๓. นายประยูร เริงสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประยูร เริงสมุทร  

๔. นายจรูญ  อุหลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายจรูญ  อุหลัง  

๕. นางสาวเมษา  กุลบัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวเมษา  กุลบัส  

๖. นางสาวฐปตา  ติระนนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวฐปตา  ติระนนท  

๗. นายสําเริง  ราเขต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสําเริง  ราเขต  

๘. นายประมาณ  ศรีเหมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประมาณ  ศรีเหมาะ  

๙. นายศุภวัฒน  วาหะรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายศุภวัฒน  วาหะรักษ  

10. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายปฏิพัทธ  มาตรักษา  

11. นางอรัญญา  เก็บทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางอรัญญา  เก็บทรัพย  

12. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวจรินณา  วิชาคุณ  

13. นายถาวร   ขุนทอง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายถาวร   ขุนทอง  
 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายพีรยุทธ  มาตรักษา นายกเทศมนตร ี นายพีรยุทธ  มาตรักษา  

๒. นางสาวสมัย  ระบําเพลิง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นางสาวสมัย  ระบําเพลิง  

๓. นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย  

๔. นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล  

5. นายปรัญชัย  ชูรักษ นายชางโยธาปฏิบัติงาน นายปรัญชัย  ชูรักษ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

 สมยัสามญั  สมยัที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2564 

เมื่อวันพธุที่  12  พฤษภาคม  2564 

****************************** 

ผูมาประชุม 

1. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร   ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
2. นายสุชน  วาหะรักษ    รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
3. นายประยูร  เริงสมุทร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
4. นายจรูญ  อุหลัง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   
5. นางสาวเมษา  กุลบัส    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
6. นางสาวฐปตา  ติระนนท   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
7. นายสําเริง  ราเขต    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
8. นายประมาณ  ศรีเหมาะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
9. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
10. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
11. นางอรัญญา  เก็บทรัพย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
12. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
13. นายถาวร  ขุนทอง    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

ผูมารวมประชุม 

1.   นายพีรยุทธ  มาตรักษา   นายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

2.   นางสาวสมัย  ระบําเพลิง   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

3.   นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

4.   นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

5.   นายปรัญชัย  ชูรักษ    นายชางโยธา 

6.   นายสุรศักดิ์  สงวนสิน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 

นายถาวร  ขุนทอง  เมื่อที่ประชุมพรอม  นายถาวร  ขุนทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

เลขานุการฯ ทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเขาประจําที่ประชุม 

    ประกาศสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว    เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล

เกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2564 

ดวยสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   จะดําเนินการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  

สมัยที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  หมวด  2  การประชุม  ขอ  20 (1)  และ  ขอ  22 

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  หมวด  2  การประชุม  ขอ  20 (1)  

และ  ขอ  22  เทศบาลตําบลเกาะยาว  โดยประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  จึงเรียกประชุม

สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2564  มีกําหนด  30  วัน  

ตั้งแตวันที่  12  พฤษภาคม – 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ลงชื่อ  นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ประธานสภา

เทศบาลตําบลเกาะยาว  

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนง  12  คน  มาประชุม 11 คน  ลา  1  

คน  ครบองคประชุมแลว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  วันนี้ไมมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งแรก  ประจําป  พ.ศ. 2564  

 เมื่อวนัที่  3  พฤษภาคม  2564 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอใหที่ประชุมตรวจสอบดู  หากมีขอความใดผิดพลาดหรือตกไปขอใหยกมือขอ

ประธานสภาฯ   แกไขได  ถาไมมีก็ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม    

ที่ประชุม   ไมมีผูใดขอแกไข 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม 

 

/........ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   ทานผูใดเห็นวารายงานการประชุมครั้งที่ผานมามีความถูกตองและรับรองขอใหยก

มือ 

ที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ทานผูใดมีเรื่องจะติดตามบาง 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไมมีเรื่องท่ีจะติดตาม    

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ๔.๑  ญัตติการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว    

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรแีถลงนโยบาย 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาวที่เคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี ทุกทาน    กระผมนายพีรยุทธ    มาตรักษา  ไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาล 

ตําบลเกาะยาว  ใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง  

(กกต.)  ไดรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวเปนที่เรียบรอย  เมื่อวันที่  21  

เมษายน  2564  และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับท่ี  14)  พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ.  ซึ่งกําหนดใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอ

สภาเทศบาลกอนปฏิบัติหนาที่ 

     กระผมจึงขออนุญาตตอทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาวผู

ทรงเกียรติทุกทาน  เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลตําบลเกาะยาวเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  บริหารงานอยางโปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนและ

ยึดถือคุณธรรมเปนหลัก  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ดวย  4  นโยบาย  ดังนี ้  

1.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  พัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  ใหทั่วถึงไดมาตรฐาน 

2.  นโยบายดานการพัฒนา  การศึกษา  สังคมและคุณภาพชีวิต 

    2.1  พัฒนาและยกระดับการศึกษา  ขยายปรับปรุง  สถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน  นาอยู 

  2.2  สงเสริม  สนับสนุนศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และปราชญชาวบาน 

 

/........2.3  สงเสริม   
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  2.3  สงเสริม  สนับสนุนการปองกันโรค  ใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแก

ประชาชนเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ  แข็งแรง 

  2.4  พัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  2.5  ดูแลความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล 

3.  นโยบายดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  3.1  พัฒนา  สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศนของถนน  สวนสาธารณะในเขต

เทศบาลตําบลเกาะยาว  ใหสวยงาม  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอม  เปนบานนา

มอง  ชุมชนนาอยู  

4.  นโยบาย  การพัฒนา  การบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภบิาล 

 4.1  พัฒนา  สงเสริม  ปรับปรุง  การบริหารงานเทศบาล  ใหมีประสิทธิภาพ  

รวดเร็ว  ถูกตอง  โปรงใส  สามารถอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

นี่คือนโยบายหลักที่สําคัญ   ที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนและขอความรวมมือจาก

ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  โปรดชวยใหความรวมมือในการทําหนาที่ของกระผมในระยะ  4  

ป  นับจากนี้ดวยและกระผมพรอมที่จะนอมรับคําแนะนํา  คําเสนอแนะจากทานสมาชิกสภาเทศบาล

ทุกทาน  เพ่ือใหเทศบาลตําบลเกาะยาวของพวกเราทุกคนเจริญกาวหนาตอไปอยางยั่งยืนในอนาคต

อันใกลนี้  ขอบคุณทุกทานครบั 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติม  ขอเชิญคะ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                            ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  4.2  ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนา

ประธานสภาฯ เทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง 

นายถาวร  ขุนทอง   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน

เลขานุการฯ   กระผมนายถาวร  ขุนทอง   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

 ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

หลักการและเหตุผล ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 

2561  หมวด 1  ขอ 8  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 
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1) ผูบริหารทองถิ่น     เปนประธาน 

2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 

3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

4) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่น 

คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน   กรรมการ 

6) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  กรรมการ 

7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการและเลขานุการ 

8) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการ  ขอ 3)  4)  5)  และ  6)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและ

อาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล  โดยพิจารณาจาก 

(1.1)  อํานาจหนาที่ของเทศบาล  โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอ

ประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

(1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนด  แผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจ 

(1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนน

การดําเนินการในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความ

ยากจน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(1.4) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาของเทศบาล 

(1.5) นโยบายของผูบริหารที่แถลงตอสภาเทศบาล 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหเทศบาลคํานึงถึงสถานะ

ทางการคลังของเทศบาลและความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการประกอบการพิจารณาดวย 

2.  รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพิจารณา  และการแกไข

ปญหาเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 

3. พิจารณารางแผนพัฒนา  และรางแผนการดําเนินงาน 

4.  ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  19 

(2) 
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5. พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

6. แตงตั้งที่ปรึกษาและอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 

ระเบียบขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ 

นางสาวเมษา  กุลบัส กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวเมษา  กุลบัส  

สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอนายสําเริง  ราเขต 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม    มีผูรับรองจํานวน  ๒  คน  คือ   

1. นายประมาณ  ศรีเหมาะ 

2. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ 

นางสาวฐปตา   ติระนนท กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวฐปตา  ติระสมาชิกสภา
ฯ นนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอนายสุชน  วาหะรักษ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   มีผูรับรองจํานวน  2  คน  ประกอบดวย    

    1. นางสาวเมษา  กุลบัส 
                                          2. นายสําเริง  ราเขต 

นายศุภวัฒน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายศุภวัฒน  วาหะรักษ 
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเสนอนายประมาณ  ศรีเหมาะ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   มีผูรับรองจํานวน  2  คน  ประกอบดวย    

    1. นางสาวฐปตา  ติระนนท 
                                          2. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   มีผูใดเสนอบุคคลใดอีกบาง 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไมมีผูใดเสนอ 
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นางเสาวคนธ เริงสมุทร   หากไมมี  สรุปวาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ประกอบดวย 

ประธานสภาฯ   1.  นายสําเริง  ราเขต 

   2.  นายสุชน  วาหะรักษ 

   3.  นายประมาณ  ศรีเหมาะ  

ที่ประชุม    รับทราบ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร 4.3  ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตามและ 

ประธานสภาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะยาว  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจง 

นายถาวร  ขุนทอง   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน

เลขานุการฯ   กระผมนายถาวร  ขุนทอง   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

  ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะยาว   

 หลักการและเหตุผล  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  

พ.ศ. 2561  หมวด 6  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจํานวนสองคน 

4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

5) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการ  ตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได 

ขอ  29  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว

กันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย

กวาสามสิบวัน 

4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

บัดนี้การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการครบวาระ  2  ป  และดังนั้น  เทศบาล

ตําบลเกาะยาวจึงจําเปนที่จะตองนําเรื่องเขาสภาเทศบาลตําบลเกาะยาวเพื่อพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  3  ทาน  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลเกาะยาว 

 ระเบียบขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ 

นายประมาณ  ศรีเหมาะ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายประมาณ  ศรี 
สมาชิกสภาฯ เหมาะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเสนอนายจรูญ  อุหลัง 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   มีผูรับรองจํานวน  2  คน  ประกอบดวย    

    1. นางสาวเมษา  กุลบัส 
                                          2. นายศุภวัฒน  วาหะรักษ 

นางสาวฐปตา   ติระนนท กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวฐปตา  ติระสมาชิกสภา
ฯ นนท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอนายศุภวัฒน  วาหะรักษ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   มีผูรับรองจํานวน  2  คน  ประกอบดวย    

    1. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ 
                                          2. นายประมาณ  ศรีเหมาะ 

นางอรัญญา  เก็บทรพัย  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางอรัญญา  เก็บ
สมาชิกสภาฯ   ทรัพย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเสนอนางสาวจรินณา  วิชาคุณ 
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นางเสาวคนธ เริงสมุทร   ขอผูรับรองดวยคะ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   มีผูรับรองจํานวน  2  คน  ประกอบดวย    

    1. นายศุภวัฒน  วาหะรักษ 
                                          2. นายสําเริง  ราเขต 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   มีผูใดเสนอบุคคลใดอีกบาง 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไมมีผูใดเสนอ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   หากไมมี  สรุปวาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะยาว   

ประธานสภาฯ     ประกอบดวย 

    1.  นายจรูญ  อุหลัง 

   2.  นายศุภวัฒน  วาหะรักษ 

   3.  นางสาวจรินณา  วิชาคุณ  

ที่ประชุม    รับทราบ      

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น  ๆ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร ทานผูใดมีเรื่องที่จะเสนอเขาระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  บาง  ถามีก็ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ 

นายพรียุทธ  มาตรกัษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตร ี มาตรักษา   นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว   การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะ   

กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการ  2  ชุดนี้จะทํางานรวมกับ

นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  คณะผูบริหาร  พนักงาน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ในกรณี

การประสานแผนระหวางทองถ่ินกับองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนนี้ดวย  การแถลงนโยบาย

ของนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวในวันนี้ถาไมมีคณะกรรมการชุดนี้เราก็ไมสามารถขับเคลื่อน

นโยบายยุทธศาสตรชาติ  20  ป  และแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเกาะยาวไปในรูปแบบ

คณะกรรมการท้ังคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูกําหนดแผนพัฒนารวมกับพ่ีนอง

ประชาชนในเขตเทศบาล  ซึ่งแผนจะประกอบดวยแผน  5  ป  และเราตองจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2565  การขับเคลื่อนเทศบัญญัติงบประมาณตองมีแผนจาก

ชาวบานจากประชาชนในเขตเทศบาล  และผูบริหารตองมากําหนดแผน  เพราะในเดือนมิถุนายน

เราตองกําหนดแผนงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2565  แลว  เดือนสิงหาคมเราก็ตอง 
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เสนอเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ือใหสภาแหงนี้พิจารณาวาไปตามขั้นตอนของระเบียบ  ขอกฎหมาย  

ซึ่งผมบอกแลววาโครงการทุกโครงการถาไมมีอยูในแผนเราไมสามารถบริหารจัดการชุมชนของเรา

ได  เวลาจัดทําแผนพัฒนาผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานใหเขารวมนะครับ  และหลังจากที่

จัดทําแผนเรียบรอยแลวก็จะมีการประเมินโดยใหผูบริหารดําเนินการตามนโยบายที่ไดกลาวไวในที่

ประชุมแหงนี้ในวันนี้  ขอบคุณครับ 

นายสาํเริง  ราเขต กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสําเริง  ราเขต 

สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  คําแถลงนโยบายที่นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวไดกลาวไปเมื่อ

สักครู  คือขอ 2.2  ผมวานาจะเพ่ิมคําวาอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น  เพราะขาดคําวา  “อาชีพ”  

มันยังไมครอบคลุม  ไมทราบวาจะเพ่ิมลงไปไดหรือไม   

นายพีรยทุธ  มาตรักษา นี่คือในสวนของนโยบายเราสามารถเพ่ิมไปในแผนได  เพราะจะมีการสงเสริมอาชีพ

นายกเทศมนตรี 

นายสําเริง  ราเขต   เพราะคําวา  “นโยบาย”  คือเปนคํามั่นสัญญา  เราตองเพ่ิมหรือไมจะตองให

สมาชิกสภาฯ   ชัดเจน  จะทําหรือไมทําก็อีกเรื่องหนึ่ง  

    และอีกเรื่องคือผมอยากจะหารือในท่ีประชุมวาปญหาตอนนี้พอเกิดสถานการณ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  บานเราก็เกิดผลกระทบดวย  เชน  เรื่องอาชีพ  เรา

จะทํายังไงท่ีจะสามารถชวยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได  เชน  ใหมีการแจกจายถุงยังชีพ

ทุกครัวเรือน  เปนตน 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา ขอชี้แจงวาระเบียบการแจกจายถุงยังชีพ  การชวยเหลือประชาชนตอนนี้เนื่องจาก

นายกเทศมนตรี เขตเทศบาลตําบลเกาะยาวของเราไมไดเปนพ้ืนที่ที่มีผลกระทบเรื่องโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

แตถาจังหวัดมีประกาศใหอําเภอเกาะยาวเปนพ้ืนทีที่มีผลกระทบเราก็สามารถใชจายงบประมาณใน 

สวนนี้ได 

นายถาวร  ชนุทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมถาวร  ขุนทอง

นักวเิคราะหฯ    ตําแหนง  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ขอเสริมจากนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

เรื่องท่ีคุณสําเริง  ราเขต  เสนอมา  จะแจงวาพอดีงบประมาณรัฐบาลจัดสรรมาใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนอย  เดือนที่แลวขององคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอยตองทําหนังสือไปใหผูวา

ราชการจังหวัดพังงาจายเงินสะสม  เพราะเขาไมไดจัดสรรงบประมาณมาให  ของเราก็ชะลออยูจะใช

จายแคเฉพาะเงินเดือน  ซึ่งถาไมจําเปนจริง ๆ ก็ไมสามารถดําเนินการไดเลย   

นายสําเริง  ราเขต   วันนี้ก็เปนโอกาสที่ดีที่มีสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงามานั่งในที่ประชุมใน

สมาชิกสภาฯ วันนี้  ผมอยากจะเสนอผานไปยังทานวาสะพานยาวที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตําบลเกาะยาว  

เปนสะพานในประวัติศาสตรเพราะเปนสถานที่รัชกาลที่  9  เคยเสด็จมาและเปนสะพานแรกใน 
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ตําบลเกาะยาวนอย  แตปรากฏวาไมใชเปนของเทศบาลตําบลเกาะยาวอยูในแผนของจังหวัดใช

งบประมาณของจังหวัด  ผมอยากฝากวาทําอยางไรใหสะพานแหงนี้ขยายใหกวางข้ึน  ก็อยากฝาก

สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาเพ่ือนําไปใสในแผนของจังหวัด  ก็ขอฝากดวยครับ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  สําหรับเรื่องนี้ขอแจงใหทราบวาเมื่อเดือนที่แลวนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ประธานสภาฯ  พังงาไดมาดูสถานที่จริงแลว  และในวันนั้นคุณสุรศกัดิ์  สงวนสิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดพังงา  ก็ไดรวมเดินทางมาดวย  สําหรับรายละเอียดก็ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

    จังหวัดพังงาชี้แจงคะ 

นายสุรศักดิ์  สงวนสิน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาวและนายกเทศมนตร ี

ส.อบจ.  ตําบลเกาะยาว  ผมนายสุรศักดิ์  สงวนสิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาเขตอําเภอ

เกาะยาว  กระผมมีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเขารวมรับฟงแถลงนโยบายของนายพีรยุทธ    

มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

เกาะยาวทุกทานจะใหความรวมมือและมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาทองถิ่น  เทศบาลตําบลเกาะยาว

รวมกับนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  เพ่ือใหการดําเนินงานลุลวงไปดวยดี  และก็ตองขอขอบคุณท่ี

คุณสําเริง  ราเขต  ไดนําเสนอไปเมื่อสักครูนี้เพราะกอนหนานี้ผมก็ไดนําเรียนนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดพังงาไปแลว  และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาก็ไดแวะมาดูสถานที่จริงอยางที่

ประธานสภาเทศบาลไดกลาวไปแลวเมื่อสักครู  และตอนนี้ก็อยูในชวงดําเนินการที่จะเอาเขาแผน

ปงบประมาณ  และจะใหนายชางตรวจสอบดูกอนวาในการจะทําพ้ืนที่หรือขยายพ้ืนที่คือตอง

ประสานกับหลาย ๆ หน วยง าน  หลาย ๆ  องคกร   ไม ว าจะ เปนกรม เจ าท า   สํ านั ก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะตองชวยกันประสาน  และผมก็มีเรื่องปรึกษาหารือและ

จะแจงใหทราบเพราะวาตอนนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดพังงามีโครงการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโค

วิด 19  คือผมตองการที่จะปรึกษาหารือทุกคนในที่นี้คือ  ณ  ตอนนี้อําเภอเกาะยาวเรายังไมไดเกิด

การแพรเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ทางผมก็ไดทําหนังสือเพ่ือเปนการปองกันใหมาฉีดพนยาฆาเชื้อใน

พ้ืนที่  ผมจึงอยากขอความคิดเห็นในท่ีประชุมแหงนี้วาสมควรจะฉีดปองกันกอนหรือวาจะรอใหเกิด

เหตุกอนจึงจะฉีด  ผมขออนุญาตขอความคิดเห็นหนอยครับ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอบคุณคุณสุรศักดิ์  สงวนสิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา  เรื่อง

ประธานสภาฯ  นี้ก็ขอความคิดเห็นจากเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ขอเชิญคะ  

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ดิฉันนางสาว

พยาบาลวิชาชีพฯ บุญธิดา  เก็บทรัพย  ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ในเรื่องของการฉีดพนสารเคมีนี้  

เทศบาลตําบลเกาะยาวของเราเปนพื้นที่ขนาดเล็กยินดีที่จะใหทางองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา

มารวมกิจกรรมเพราะวาตอนนี้เทศบาลตําบลเกาะยาวของเราเนนในเรื่องของการสงเสริมและ

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  เพราะตอนนี้ก็ไดขอความรวมมือจากชาวบานไปแลว 
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เบื้องตนก็ไดรับความรวมมือเปนบางสวน  บางสวนก็จะมีคําสะทอนออกมาวาวัวหายลอมคอกบาง  

ซึ่งบางคนอาจจะไมเคยไดยินพอเจาหนาที่ลงพื้นที่ก็จะไดรับผลกระทบมาหลายอยาง   เพราะฉะนั้น 

ยินดีอยางยิ่งที่จะใหหนวยงานจากขางนอกเขามามีสวนรวม  และเวลามีกิจกรรมอยากจะใหสมาชิก

สภาเทศบาลทุกทานมีสวนรวมในเรื่องการดําเนินงานสําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดวย  

ขอบคุณคะ     

นายสุรศักดิ์  สงวนสิน  ตกลงทุกคนเห็นดวยนะครับวาควรจะใหมีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อกอน   เพราะ 

ส.อบจ.พังงา ตอนนี้ผมก็ไดทําหนังสือไปทางองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาเรียบรอยแลว  ซึ่งเขาก็พรอมที่จะลง 

มาดําเนินการใหแตวาตอนนี้ผมก็ตองสละคิวของผมไปกอนเพราะตอนนี้ทางอําเภอทับปุดก็ไดเกิด

การแพรเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ก็เลยตองใหอําเภอทับปุดไปกอน  ผมก็ตองสละคิวไปกอนก็ตอง

รอหลังจากอําเภอทับปุดดําเนินการใหแลวเสร็จกอน  ขอบคุณครับ 

นางเสาวคนธ  เรงิสมุทร  ขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา  ทางเราก็ยินดีที่ทางองคการ

ประธานสภาฯ บริหารสวนจังหวัดพังงาจะมาฉีดพนยาฆาเชื้อใหไมวาจะเปนโรงเรียน  มัสยิด  ก็วากันไปนะคะ 

    ขอบคุณคะ 

นายพรียุทธ  มาตรกัษา  ผมขอเพ่ิมเติมวาในกรณสีมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานทุกคนทานใดตองการฉีด 

นายกเทศมนตร ี  วัคซีนตอนนี้ไดรับการประสานงานจากโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนวาใครตองการจะฉีดวัคซีนใหไป  

 ลงทะเบียนไดที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน  ซึ่งเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลไดโทรมาประสานงาน

กับทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแลว  ก็ใหทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชี้แจง 

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย ขออนุญาตเพ่ิมเติมคอืในสวนของเทศบาลตําบลเกาะยาวไดมีพยาบาลจากพยาบาล

วชิาชีพฯ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนโทรมาประสานวาทางเทศบาลตําบลเกาะยาวไมมีเจาหนาที่หรือ 

 อปพร. เขารวมฉีดวัคซีน  ฉะนั้นตอนนี้ถาใครตองการจะฉีดวัคซีนก็ใหไปลงทะเบียนไดที่สํานัก

ปลัดเทศบาล  เพ่ือจะไดรวมเปนหนวยงานของเทศบาลเดียวกัน  ก็จะหมดเขตลงทะเบียนในวัน

พฤหัสบดีนี้  วันนี้ถาใครสะดวกและตองการจะฉีดวัคซีนก็ใหลงทะเบียนที่สํานักปลัดเทศบาลไดเลย

คะ 

นางเสาวคนธ  เรงิสมุทร  ขอบคุณคุณบุญธิดา  เก็บทรัพย  ยังไงก็ตองฉีดวัคซนีกันทุกคนนะคะเพราะตอไป

ประธานสภาฯ การเดินทางไปไหน  มาไหน  ก็จะตองมีใบรับรองการฉีดวัคซีนดวย  และตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ได 

  ประกาศการฉีดวัคซีนเปนวาระแหงชาติแลวนะคะ 

นายพรียุทธ  มาตรกัษา  ในกรณวีันศุกรนี้ทางคณะผูบริหารและพนักงานทุกคนรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

นายกเทศมนตร ี มัสยิดในชวงเชา  ใหแตงกายชุดจิตอาสา  เวลา  07.30  น.  และชวงบายเวลา  14.00  น.  จะม ี

การประชุมพนักงานของเทศบาลตําบลเกาะยาว  ซึ่งจะมีการมอบหมายงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 

 

/.......วันนี้ตามที ่
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วันนี้ตามที่ผมไดแถลงนโยบายไปแลวผมจะแตงตั้งตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  

เลขานุการนายกเทศมนตรี   และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ใหแลวเสร็จในวันนี้และหลังจากนั้นเมื่อ

มีการประชุมคราวหนาผมจะแจงใหทราบวารองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวคนไหนมีหนาที่

รับผิดชอบดานใด 

นายถาวร  ชนุทอง  เนื่องจากปนี้เราจะทําแผน  5  ป  เพราะวาแผน  3  ป  อะไรตาง ๆ จะยุบหมด  

นักวเิคราะหฯ    แผนที่ใชอยูตอนนี้คือแผนป  พ.ศ. 2561 – 2565  จะหมดในปหนา  ซึ่งแผนป  พ.ศ. 2565  ปนี ้

เราจะทํางบประมาณปนี้แตปญหาวาปนี้เขาบังคับทุกองคกรตองทําแผน  พ.ศ. 2566 – 2570  

แผนตัวนี้มันตองทําลวงหนาจึงตองใหสมาชิกสภาเทศบาลมาคุยกันรอบนอกวาจะทําอะไรตรงไหน  

เพราะมันตองมีขนาดตามแบบแปลนลงในตัวแผนซึ่งมันเปนแผนใหมตามระเบียบตัวใหมจะใสไว

ลอยๆ ไมได  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้  สําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลเกาะยาวมันจะตองมีตัวแมตัวเดียวและจะใชไปจนถึงป  พ.ศ. 2570  เวลาจัดทําแผน

งบประมาณประจําปก็จะดึงเอาโครงการตาง ๆ ในแผนมาทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  ผมขอเสริมจากคุณถาวร  ขุนทอง  วาในกรณีเรื่องแผนจะมีอยู  3  แผน คือตอนนี้

นายกเทศมนตรี แผนมันจะตองมีการลงพิกัด   เชน   โครงการสะพานที่ทาเทียบเรือก็ตองลงพิกัดและพอลงพิกัดแลว 

งบประมาณการคาใชจายใหใกลเคียงกันและเราก็จะทํางบประมาณในปไหน  ในกรณีแผน

งบประมาณก็เหมือนกันผมวาเดือนมิถุนายนก็นาจะเริ่มมาคุยกันวาโครงการเราจะทําท่ีไหน  ถาเปน

โครงการเรงดวนจริง ๆ เราก็ตองขอจายขาดเงินสะสม  แตถาไมใชเปนโครงการเรงดวนมันก็ไม

สามารถดําเนินการได  ผมขอทําความเขาใจกับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ  ในสวนอีกแผนหนึ่งใน

กรณีสะพานทาเทียบเรือสะพานยาวเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา  คือเราก็ตองเขา

คณะกรรมการแผนระดับอําเภอ  ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาก็จะตองเอาแผนของเราเขาไป

รวมถาไมมีอยูในแผนองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาก็ไมสามารถทําได  เพราะวาในเขตพ้ืนที่

เทศบาลตําบลเกาะยาว  องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย  เทศบาลตําบลเกาะยาวใหญ  และ

เทศบาลตําบลพรุใน  คือทั้ง  4  องคกรนี้ถาเกินศักยภาพก็ผลักภาระนี้ไปใหองคการบริหารสวน

จังหวัดพังงา  ถาองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาไมสามารถทําไดก็เปนยุทธศาสตรจังหวัด  แตผมขอ

ชี้แจงวาตอนนี้สํานักงบประมาณเขาจะของบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยให

แตละทองถ่ินตองไปชี้แจงกับกรรมาธิการงบประมาณท่ีกรุงเทพฯ มันไมเหมือนเมื่อกอนแลวตอนนี้ถา

ใครจะของบสวนกลางจะตองไปชี้แจงท่ีกรรมาธิการงบประมาณ       

นายสุชน  วาหะรักษ กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายสุชน  วาหะรักษ  สมาชิก   

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาล  เขต  1  ผมก็เห็นดวยกับนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวที่มีกิจกรรมพัฒนา  ผม

อยากจะใหพวกเรารวมกันพัฒนา  2 – 3  เดือนตอครั้งก็ยังดี  เพราะวาพื้นที่ของเรามันไมเยอะจะ

ไดรวมกิจกรรมกันพบปะสังสรรคกัน   

 
 

 /......... และอีกเรื่อง 
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และอีกเรื่องคอือยากใหประธานสภาเทศบาลเปดวิสามัญเพราะมันมีหลาย ๆ เรื่องที่จะตอง

ทํา  คือ 

1. เรื่องรถบรรทุกขยะ  เพราะตอนนี้เอารถกระเชาไปวิ่งเก็บขยะแทนรถบรรทุกขยะ  ผม

คิดวาน้ําขยะท่ีมันหยดลงบนรถมันยิ่งกวาน้ําทะเลอีกนะครับ  กลัววาใชงานนาน ๆ ไปมันจะเกิด

ความเสียหาย  ชํารุด 

2. เรื่องตูน้ําหยอดเหรียญ  เม่ือตอนท่ีคุณอมร  ศรีสมุทร  ยังดํารงตําแหนงสมาชิกสภา

เทศบาลอยูคุณอมร  ศรีสมุทรก็เคยพูดเรื่องนี้  ดานกองชางก็ไดบอกวาจะไปดําเนินการให  ตอนนี้ก็

ไมรูวาดําเนินการไปถึงไหนแลว 

3. เรื่องแผงโซลาเซลล  ท่ีสรางไปแลวตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแลว  เพราะวันกอน

ไฟดับก็ใชไมได 

และอีกอยางก็อยากจะฝากถึงนอง ๆ ที่เพ่ิงเขามาดํารงตาํแหนงสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก

วาเวลามีเรื่องอะไร  ตองการจะเสนออะไรหรือใหแกปญหาอะไรก็ใหเสนอในที่ประชุมไดเลย  เพราะ

เปนตัวแทนของชาวบานนะครับ 

นายพรียุทธ  มาตรกัษา  ผมขอชี้แจงคุณสุชน  วาหะรักษ  ในกรณีบางโครงการ  คือ 

นายกเทศมนตรี   1.  เรื่องปญหารถบรรทุกขยะ  ตอนนี้ผมก็ไดดูระเบียบในกรณีของรถบรรทุกขยะ  

ซึ่งระยะเวลาการใชงานรถบรรทุกขยะของเทศบาลตําบลเกาะยาวก็ประมาณ  13  ป  และผมก็

อยากจะหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล  ในกรณีการซอมแซมผมมองวารถบรรทุกขยะราคาประมาณ  

2  ลานกวาบาท  แตถาซอมแซมงบประมาณ  1  ลานกวาบาท  ซึ่งปญหาก็คือซอมแลวมันจะใชงาน

ไดนานแคไหน  คุมกันไหม  ตรงนี้ก็ตองปรึกษาหารือกันกอน  เดี๋ยวผมจะไปคุยกับทางกองคลังฝาย

จัดซื้อพัสดุกอน  และก็ตองดูระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ กอน 

   2.  เรื่องเครื่องกรองน้ํา  หลังจากนี้ผมจะเขาไปบริหารจัดการในสวนนี้ 

   3.  เรื่องแผงโซลาเซลล  ในกรณีการจัดทําแผงโซลาเซลลซึ่งนโยบายของรัฐบาลคือ

ใหประหยัดงบประมาณ  สําหรับคาไฟฟาของเทศบาลตําบลเกาะยาวเมื่อกอนจะจายเดือนละหนึ่ง

หมื่นบาทแตพอมีโซลาเซลลเราก็สามารถลดคาใชจายไดเยอะข้ึน  ในกรณีของการใชเครื่องสูบ

น้ําประปาเราก็สามารถลดคาใชจายได 

   4.  เรื่องเครื่องปนไฟ  วันกอนผมก็ไดประสานงานกับทางกองชาง  แตทางชางก็ไม

ชํานาญงานผมก็เลยปรึกษากับหนวยงานอื่นที่ เคยซื้อ  ในกรณีของคุณสมบัติจะตั้ งตาม

กรมบัญชีกลางเราไมสามารถซื้อได 

   สําหรับเรื่องรถบรรทุกขยะ  ใหเลยอาทิตยนี้ไปกอนแลวผมจะคุยกับทางกองคลัง

เรื่องระเบียบการจัดซื้อ  ซึ่งเราจะตองมีการวางแผนกันอีกที 

นายสําเริง  ราเขต   ผมมีอีกเรื่องที่จะถามคือตอนที่ทําถนนคอนกรีตหนารานจาเหิม  พงษสิงห นั้นเขา 

สมาชิกสภาฯ  ไดถอนประกันหรือยัง 
 

/........นายปรัญชัย   
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นายปรัญชัย  ชูรกัษ   ยังไมไดถอนเงินประกันครับ 

นายชางโยธาฯ 

นายสําเริง  ราเขต   เพราะตอนนี้ผมขับรถผานเห็นงานไมคอยเรียบรอย  ผมวานาจะใหเขาซอมแซมให

สมาชิกสภาฯ เสร็จเรียบรอยกอนแลวคอยถอนเงนิประกัน 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   ไดครับ  แตตองใหเขาจัดการใหเรียบรอยกอนจึงจะถอนเงินประกันได 

นายชางโยธาฯ 

นายสุชน  วาหะรักษ  เรื่องรถบรรทุกขยะที่นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวไดพูดเมื่อสักครูวาเราไมได

สมาชิกสภาฯ จัดทําแผนไว  มันจะมีปญหาไหมถามีการจัดซื้อคันใหม  เพราะผมดูแลวมันซอมแซมไมไดแลว 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  คิดวาจะใสไวในแผนงบประมาณป  พ.ศ. 2565  แตเราก็ขอปรับแผนจากป พ.ศ. 

นายกเทศมนตรี 2564  แตวาเราตองขออนุญาตจากสภากอน  เพราะทุกอยางจะตองผานสภาเพ่ือใหสภาอนุมัต ิ

  กอน 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบาง 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม            ไมม ี

นางเสาวคนธ  เรงิสมุทร  เมื่อไมมี  บัดนี้หมดเรื่องที่จะนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมแลว  ขอปดประชุม

ประธานสภาฯ  

ปดประชุมเวลา  ๑1.20 น.  

 

 

      (ลงชื่อ)...........นายถาวร  ขุนทอง........................................................... 

             (นายถาวร  ขุนทอง) 

         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

 

 

 

 

 
 

 
 

/........คณะกรรมการ 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป พ.ศ. 2564  ในวันที่  12  พฤษภาคม  2564  แลวเห็นวาถูกตองตามระเบียบ 

 

 

        (ลงชื่อ)................นางอรัญญา  เก็บทรัพย............................................ 

   (นางอรัญญา  เก็บทรัพย) 

 

 

       (ลงชื่อ)..............นางสาวฐปตา  ติระนนท.................................................. 

(นางสาวฐปตา  ติระนนท) 

 

       (ลงชื่อ)..............นางสาวจรินณา  วิชาคุณ............................................................... 

 (นางสาวจรินณา  วิชาคุณ) 

  เทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว สมัยสามัญ  สมัย

ที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2564  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป พ.ศ. 

2564  ในวันที่  12  พฤษภาคม 2564  เปนการถูกตองแลว 

   

         นางเสาวคนธ  เริงสมุทร 

(นางเสาวคนธ  เริงสมุทร) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

                      ................................................. 

 


